



Title :	มฟล.ร่วม คกก.กาชาดระหว่างประเทศ จัดการแข่งขันศาลจำลองและบทบาทสมมุติ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เสียงวิทยุ
Date :	ฉบับที่ ๐๕๔๙ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (หน้าที่ ๖)

**มฟล.ร่วม คกก.กาชาดระหว่างประเทศ  
จัดการแข่งขันศาลจำลองและบทบาทสมมุติ  
ในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ**





Title :	มพล. ร่วม คกก. ทาสีอาคารมหาวิทยาลัยจัดการแข่งขัน ศาลจำลอง ๑.
Subject Heading 1.:	
Subject Heading 2.:	
Source :	เชียงใหม่ไนท์
Date :	ฉบับที่ 054๓ เดือน สิงหาคม 256๓ (หน้าที่ 6)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชานิติศาสตร์ และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ร่วมกันจัดการแข่งขันในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (ภาคภาษาไทย) ขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2563 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยการแข่งขันในกฎหมายมนุษยธรรมนี้เป็นครั้งแรกที่มีการรวมกิจกรรมบทบาทสมมติไว้ในการแข่งขัน และเป็นครั้งที่สองที่มีการจัดการแข่งขันศาลจำลองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นภาษาไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมหลักการด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law) ในหมู่คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำทางศาสนาและนิสิตนักศึกษา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจัญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานเปิดกิจกรรม

นายคริสตอฟ ชุตเตอร์ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ กล่าวว่า ปีนี้นับเป็นปีแรกที่ทางคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้จัดการแข่งขันในภาคภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องจากต้องการให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างพัฒนาประสบการณ์ด้านองค์ความรู้ด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศให้กับนิสิต นักศึกษาในภูมิภาค เปรียบเสมือนกับการหว่านเมล็ดพันธุ์เพื่อสร้างบุคลากรในสายงานนี้ให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต และเป็นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความเคารพต่อหลักการมนุษยธรรม

การแข่งขันศาลจำลองและการแข่งขันบทบาทสมมติในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีโดยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้การแข่งขันนี้ได้จัดขึ้นเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำทางศาสนา นิสิตนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาค เพราะนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องกฎหมายแล้วยังทำให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักและเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านมนุษยธรรมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

